

TBR225 trên đồng đất Nam Thăng

Mô hình cấy lúa giống TBR225 do Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình triển khai ở xã Nam Thăng (Tiền Hải) từ năm 2014 đến nay đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân.



Nông dân xã Nam Thăng bán thóc giống TBR225 cho Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.

Những năm trước đây, nông dân Nam Thăng sử dụng nhiều loại giống để gieo cấy dẫn đến sản xuất manh mún, ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cấu mùa vụ; tiêu thụ sản phẩm cho nông dân khó khăn. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo nghị quyết Đảng bộ xã để ra là loại bỏ dần các giống lúa thoái hóa, đưa những giống lúa ngắn ngày có năng suất, chất lượng

cao vào sản xuất. Trong đó, nổi bật nhất là giống lúa TBR225 do Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình lai tạo rất thích hợp chân đất vàng, vùn cao gieo cấy được vụ xuân và vụ mùa; có khả năng chống chịu rét và một số bệnh thường xuyên gây hại cho lúa. Năm 2014, mô hình cấy lúa giống TBR225 được triển khai tại thôn Nam Đông Nam với diện tích 20ha. Trong quá trình thực hiện

mô hình, nông dân đã được kỹ thuật viên của Công ty theo sát để hướng dẫn quy trình kỹ thuật cấy, chăm sóc, bảo đảm diện tích lúa sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế được các loại sâu bệnh hại như bệnh bạc lá, rầy nâu... Qua thực tế sản xuất và kết quả đánh giá cho thấy lúa giống TBR225 có thời gian sinh trưởng ngắn từ 125 - 130 ngày, khả năng đẻ nhánh khỏe, cứng cây, ít hấp dẫn côn trùng gây

hại hơn một số giống lúa khác, sử dụng ít phân bón, giảm 30% chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Đặc biệt, lúa giống TBR225 có năng suất, chất lượng cao, đạt khoảng 142 tạ/ha/năm. Việc triển khai mô hình cấy lúa giống TBR225 theo phương thức liên kết, Công ty cung cấp lúa giống trả chậm để nông dân sản xuất theo quy trình. Cuối vụ, Công ty căn cứ vào giá thị trường trước thời điểm thu mua với giá trị cao hơn lúa thường từ 1,3 lần nên khi tham gia cấy lúa giống, nông dân không chỉ có lợi về mặt kinh tế mà còn được sử dụng lúa giống gốc chất lượng tốt để sản xuất ra giống canh tác có khả năng kháng bệnh cao. Ngoài ra, các hộ nông dân còn được HTX hỗ trợ cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo hình thức trả chậm. Hiện nay, diện tích gieo cấy giống lúa TBR225 ở Nam Thăng đã đạt 220/281ha, trong đó 100ha cấy lúa giống. Vụ mùa năm nay theo kế hoạch diện tích cấy lúa giống sẽ tăng trên 150ha. Ông Lê Văn Hải, thôn Nam Đông Nam cho biết: Gia đình tôi cấy lúa giống cho Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình với diện tích 2,5 mẫu. Vụ xuân vừa qua, gia đình thu hoạch được 6 tấn thóc giống, hiện đã được Công ty thu mua. Trừ chi phí sản xuất, mỗi sào cấy lúa giống đều lãi trên 1,2 triệu đồng. Qua 4 năm cấy lúa giống TBR225 nông dân Nam Thăng đều được mùa. Hàng năm được Công ty cam kết hỗ trợ về kỹ thuật, mua thuốc giống trả chậm, thu mua ổn định không phải lo về đầu ra cho sản phẩm. Tôi cũng như các hộ nông dân trong xã mong muốn thời gian tới Công ty tiếp tục đúng ra thu mua sản phẩm và đồng hành cùng nông dân khi có thiên tai gây thiệt hại đối với diện tích lúa.



Chuyện thợ gặt

Đã thành quen thuộc, khi cánh đồng phủ một màu vàng no ấm, không hẹn mà gặp, những chiếc máy gặt thủ bóng râm trên đồng ăn cơm cặp lồng, uống với chai nước tốp tốp về xóm nhỏ chuẩn bị cho một vụ thu hoạch mới. Sau tiếng máy hồi hả reo vang trên đồng lúa chín vàng mang niềm vui về cho bà con nông dân là những câu chuyện đời, chuyện nghề của những người thợ gặt.

Giữa cánh đồng Dục Linh, xã An Ninh (Quỳnh Phụ), mặc cho nắng nóng gay gắt buổi trưa hè, 2 chiếc máy gặt cùng đội thợ vẫn cần mẫn với những đường gặt như con thoi dệt cúi. Tiếp chuyện tôi dưới một tán cây xanh, quét với những giọt mồ hôi trên trán, anh Nguyễn Văn Nam, chủ máy gặt đến từ xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang (Hải Dương) chia sẻ: Gia đình tôi trước làm nghề mộc, thấy địa phương ít máy gặt nên tôi mạnh dạn đầu tư, lúc đầu gặt trong xã, trong huyện sau đi các tỉnh. Một năm, đội thợ gần chục người của anh Nam đi gặt 4 - 5 tháng từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa... rồi Thái Bình, Bắc Giang... Trung bình mỗi tỉnh đội máy sẽ đứng chân gặt tầm nửa tháng, tùy vùng cấy nhiều giữa lúa khác nhau thời gian gặt sẽ dài thêm, có nhiều vùng cấy 1 giống gặt 1 tuần là hết. Vay ngân hàng, mượn thêm người thân, anh Nam đầu tư hơn 1 tỷ đồng mua 2 chiếc máy gặt đặt liên hợp. "Trung bình công gặt 140.000 đồng/sào lúa không đổ, lúa đổ thì thu thêm, lúa không đổ ngày gặt được 10 - 12 mẫu, trừ chi phí lãi 80.000 đồng/sào, một vụ chạy liên tục phải kiếm trên 200 triệu đồng mới có lãi" - anh Nam khẳng định. Để quen việc và để làm ăn, thành viên của đội máy gặt thường là anh em, họ hàng, bắt đầu đi, khi thiếu thợ mới phải thuê người ngoài, chủ yếu là phải thuê thêm người đóng thóc vào bao gạo khi gặt rộ. Khéo léo điều khiển vô lăng, cần từng đường chạy trên những thửa ruộng chín vàng, Nguyễn Văn Cường, con trai anh Nam vẩy tay chào tôi. Cường mới 22 tuổi, để lại người vợ mới cưới làm giáo viên mầm

non ở quê nhà rong ruổi theo bố qua từng vụ gặt. Sáng dậy sớm bảo dưỡng máy, trưa tranh thủ bóng râm trên đồng ăn cơm cặp lồng, uống với chai nước rồi lại cần mẫn làm việc. "Làm nghề gì cũng phải có tâm, ngoài tinh đúng diện tích, đội thợ phải chờ nắng lên tan sương mới gặt, chất lượng hạt thóc thu hoạch sẽ cao hơn, gặt không bỏ sót, thóc đóng bao gọn gàng... bà con mới tin yêu, vụ sau còn thuê tiếp" - Nguyễn Văn Cường chia sẻ thêm về nghề.

Thử đứng cùng lái chính trên khoang điều khiển, dưới trời nắng gần 40 độ và công việc luôn tay mới thấy sự khắc nghiệt của nghề thợ gặt. Trên cánh đồng thôn Du Đài 3, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ), mồ hôi thấm đầm bộ quần áo lao động bạc màu, Lê Văn Đông, chủ máy gặt cười nói với tôi: Bà con vất vả quanh năm, giờ gặt hái mùa vàng, mình có một tý lòng cũng vui. Tôi đi gặt qua nhiều tỉnh, thấy lúa Thái Bình năm nay đẹp người của anh Nam đi gặt 4 - 5 tháng từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa... rồi Thái Bình, Bắc Giang... Trung bình mỗi tỉnh đội máy sẽ đứng chân gặt tầm nửa tháng, tùy vùng cấy nhiều giữa lúa khác nhau thời gian gặt sẽ dài thêm, có nhiều vùng cấy 1 giống gặt 1 tuần là hết. Vay ngân hàng, mượn thêm người thân, anh Nam đầu tư hơn 1 tỷ đồng mua 2 chiếc máy gặt đặt liên hợp. "Trung bình công gặt 140.000 đồng/sào lúa không đổ, lúa đổ thì thu thêm, lúa không đổ ngày gặt được 10 - 12 mẫu, trừ chi phí lãi 80.000 đồng/sào, một vụ chạy liên tục phải kiếm trên 200 triệu đồng mới có lãi" - anh Nam khẳng định. Để quen việc và để làm ăn, thành viên của đội máy gặt thường là anh em, họ hàng, bắt đầu đi, khi thiếu thợ mới phải thuê người ngoài, chủ yếu là phải thuê thêm người đóng thóc vào bao gạo khi gặt rộ. Khéo léo điều khiển vô lăng, cần từng đường chạy trên những thửa ruộng chín vàng, Nguyễn Văn Cường, con trai anh Nam vẩy tay chào tôi. Cường mới 22 tuổi, để lại người vợ mới cưới làm giáo viên mầm

Bà Bùi Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thăng



UBND xã đã xây dựng để sản xuất theo từng vụ, trong đó có cấy giống lúa, thời vụ sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trước khi triển khai sản xuất UBND xã đã chỉ đạo HTX cùng các thôn tuyên truyền đến nông dân thực hiện nghiêm việc cơ cấu giống theo để sản xuất. Tổ chức tốt việc quy vùng cấy lúa giống TBR225 tại các thôn. Thường xuyên phối hợp với các ngành chuyên môn, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình tập huấn khoa học kỹ thuật cách chăm sóc, bảo vệ lúa. Giám sát chặt chẽ việc cung ứng thóc giống TBR225 cho bà con sản xuất bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật của Công ty. Mỗi một vụ bà con nông dân xã Nam Thăng thu về khoảng 3,5 tỷ đồng tiền bán lúa giống cho Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.

Ông Trần Văn Thao, Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Thăng



Nhiều năm qua, giống lúa TBR225 rất thích hợp với chất đất của địa phương. Hiện nay giống lúa TBR225 đã chiếm trên 80% diện tích gieo cấy. Để bảo đảm sản xuất, HTX đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt đến các hộ nông dân. Hỗ trợ trả chậm vật tư nông nghiệp. Ngoài ra, thực hiện tốt việc quy hoạch vùng cấy lúa giống theo đúng quy trình sản xuất do Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình đề ra.

Ông Lê Hữu Chính, Phó Trưởng thôn Nam Đông Nam, xã Nam Thăng



Là một trong những thôn thực hiện mô hình cấy lúa giống TBR225 đầu tiên của xã Nam Thăng. Hiện nay, 100% diện tích lúa được cấy lúa giống TBR225. Sau mỗi vụ nông dân thôn Nam Đông Nam bán lúa giống cho Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, thu về khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ông Trần Xuân Tâm, thôn Nam Đông Nam, xã Nam Thăng



Giống lúa TBR225 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình đã mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân chúng tôi. Các hộ dân rất tin tưởng khi gieo cấy giống lúa TBR225 vì có khả năng chống chịu với một số sâu bệnh nên giảm chi phí phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân. Chất lượng gạo của giống lúa TBR225 thơm dẻo, có mùi thơm ngon. Giống lúa TBR225 được bà con nông dân xã Nam Thăng tin tưởng gieo cấy trong những năm qua đã góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng và giữ vững an ninh lương thực ở địa phương.

MẠNH THẮNG

MINH HƯNG

ANTOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Tai nạn giao thông có chiều hướng giảm

Với mục tiêu tiếp tục giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương, từ nay đến cuối năm 2017, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh sẽ siết chặt tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như chở quá tải, quá số người quy định, vi phạm về tốc độ, lấn chiếm làn đường, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm chết 30 người, bị thương 6 người. Giao thông đường thủy được bảo đảm, không có vụ tai nạn nào xảy ra. Ngoài ra, trong

6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra 45 vụ và chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 51 người, thiệt hại về tài sản trị giá khoảng 250 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2016, tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 2 người chết, giảm 8 người bị thương. Đạt được kết quả trên là do có sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đánh giá là đã đi vào chiều sâu, hình thức đa dạng, nhất là đối với lứa tuổi học sinh. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh, các địa phương, các đoàn thể đã viết hơn 1.000 tin, bài, 39 phóng sự, 9 tiểu mục, 5 chuyên mục, 10 phóng sự ngắn để đăng, phát

trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố đã kiểm tra, xử lý 16.248 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 2.092 phương tiện, tước 2.303 giấy phép lái xe, xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước trên 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay, tại một số địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng học sinh sử dụng xe máy điện, xe đạp điện khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tình trạng tải lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn ra tại một số địa phương

nhu: Vũ Quý (Kiến Xương), thị trấn Tiền Hải (Tiền Hải), một số tuyến đường tại thành phố Thái Bình...

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, các địa phương đã giải tỏa 54.022 trường hợp vi phạm, phát quang 195km đường giao thông, tháo dỡ 28.638 mái che, mái vẩy và 1.123 nhà cấp bốn trở lên; tháo dỡ 8.264 biển quảng cáo, 4.444 cây xanh che khuất tầm nhìn, 1.522 điểm tập kết vật liệu, 1.600 bậc lên xuống và 771 trường hợp vi phạm khác. Sau khi tổ chức ra quân quyết liệt, các ngành, các địa phương đã có nhiều giải pháp chống tải lấn chiếm nên đến nay vỉa hè, hành lang an toàn giao thông được quản lý hiệu quả. Hàng nghìn giờ giảm tốc tại các điểm đầu nối giao nhau giữa các tuyến đường được chính quyền các địa phương và quần chúng nhân dân quản lý tốt, không bị phá dỡ.

Theo ông Lê Phương Huy, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm an toàn giao thông 2017, an trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần thường xuyên chỉ đạo chính quyền thực hiện các

nhiệm vụ quản lý vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Tăng cường công tác duy tu, nâng cấp các tuyến đường, bảo đảm giao thông thuận lợi, an toàn. Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch

cao điểm xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát sỏi. Siết chặt tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông...

HẢI DƯƠNG



Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của tuyến đò ngang trên địa bàn huyện Đông Hưng.